

HĐND TP. PHAN THIẾT  
**BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 59/BC- BKTXH

Phan Thiết, ngày 6 tháng 12 năm 2022

Tài liệu kỳ họp thứ 5,  
HĐND thành phố khóa XII

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 5 - HĐND thành phố khoá XII, Ban Kinh tế - Xã hội thành phố đã tổ chức họp Ban để thẩm tra Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố báo cáo HĐND thành phố kết quả thẩm tra như sau:

#### **I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022**

##### **1. Kết quả đạt được**

Báo cáo của UBND thành phố đã đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo đúng nội dung Nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với UBND thành phố về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, của thành phố năm 2022 : Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, thành phố Phan Thiết nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng “thích ứng linh hoạt” và trở thành xu hướng chủ đạo, tác động tích cực đến việc phục hồi kinh tế. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Hoạt động sản xuất của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định; các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng chủ lực đảm bảo sự tăng trưởng; các cơ sở sản xuất kim khí, điện nóng trên địa bàn hoạt động ổn định.

- Hoạt động du lịch hồi phục tích cực : Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết năm 2022 ước đạt 3.800.000 lượt khách, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

- Ước thu ngân sách năm 2022 là 1.700 tỷ đồng, đạt 143,3% dự toán pháp lệnh,

đạt 136% dự toán phân đầu do HĐND Thành phố đề ra và đạt 91% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.

- Sản lượng khai thác hải sản tăng so với cùng kỳ; công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường; không để xảy ra tình trạng tàu cá của ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Xây dựng nông thôn mới có cố gắng; không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản có cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định.

- Hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021 - 2022, tỷ lệ học sinh lên lớp tăng, số lượng học sinh bỏ học giảm so với năm học 2020 - 2021; Công tác phòng, chống dịch COVID – 19 luôn được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc tiêm phòng Vắcxin COVID – 19. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, nhất là việc hỗ trợ cho người lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chịu ảnh hưởng của dịch COVID- 19. Một số bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ; công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, 6 tháng đầu năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 85,7% , tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,2% dân số

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung chỉ đạo, giao quân đạt chỉ tiêu; thực hiện tốt việc huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ quyền, chủ quyền trên các vùng biển, đảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ được ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được đẩy mạnh; phạm pháp hình sự giảm; công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc trên internet, mạng xã hội được tăng cường.

- Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được tăng cường. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật có cố gắng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

## **2. Những tồn tại, hạn chế.**

Bên cạnh kết quả đạt được đã được nêu đầy đủ trong báo cáo, Ban Kinh tế - Xã

hội thống nhất những tồn tại, khó khăn mà báo cáo UBND thành phố đã nêu. Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy có một số tồn tại đề nghị UBND Thành phố cần quan tâm như sau:

- Với tình hình giá xăng dầu thường xuyên biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tác động rất mạnh đến các ngành sử dụng nhiều xăng dầu như: đánh bắt thủy sản, vận tải hàng hóa và hành khách, nguyên vật liệu đầu vào, dẫn đến giá tiêu dùng tăng cao gây nhiều khó khăn đối với đời sống của người nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế và người lao động.

- Thu ngân sách tuy đạt và vượt so với dự toán năm 2022 nhưng nguồn thu tiền cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất không đạt so với dự toán đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố. Vấn đề này trong năm 2023 cần lưu tâm nhiều hơn nữa để đảm bảo nguồn lực đầu tư công của thành phố trong những năm tiếp theo.

- Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị tuy được tập trung chỉ đạo thường xuyên nhưng chuyên biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiến độ giải quyết, xử lý lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, trái phép, không đúng mục đích trên đất nhà nước quản lý, đất dự án,... còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm. Công tác cấp mới GCN quá thấp so với chỉ tiêu đề ra. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ. Việc đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng cơ bản chưa kịp thời, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn còn chậm so với kế hoạch. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn xảy ra; tình trạng xả rác thải, nhất là rác thải xây dựng không đúng nơi quy định vẫn còn tiếp diễn nhưng chưa được xử lý nghiêm gây mất mỹ quan đô thị.

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4), bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tuy được chú ý nhưng kết quả chưa đạt, tỷ lệ người dân tham gia chưa cao (tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 trên địa bàn thành phố đạt thấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ đạt 83,2% kế hoạch).

- Công tác cải cách hành chính của thành phố tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm, còn nhiều hồ sơ trễ hạn, gây bức xúc trong nhân dân.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy giữ được ổn định nhưng công tác nắm, dự báo tình hình có mặt còn hạn chế. Tệ nạn ma túy, đánh bạc được tập trung xử

lý nhưng vẫn chưa triệt để.

## II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các chỉ tiêu chủ yếu mà UBND thành phố đã đề ra trong báo cáo số 441 – BC/UBND ngày 29/11/2022. Đề nghị UBND Thành phố có những giải pháp thật tốt để lãnh đạo đạt được những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và khắc phục hạn chế, tồn tại được nêu ra như trên:

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố đã trình bày tại kỳ họp thứ 5 – HĐND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND thành phố xem xét, có ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ – XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN



Lê Văn Hưng